

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN AN DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 227./UBND-GDDĐT
V/v đảm bảo an toàn tuyệt đối cho
trẻ em trong độ tuổi mầm non.

An Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2011

Kính gửi: - Các ngành: Giáo dục-Đào tạo, Nội vụ,
LD-TB&XH huyện;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 3702/UBND-VX ngày 30 tháng 6 năm 2011 v/v đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em trong độ tuổi mầm non; do nhu cầu gửi trẻ tới các cơ sở giáo dục mầm non ngày càng cao, nhưng do điều kiện cơ sở vật chất trường lớp của hệ thống các trường mầm non công lập hiện có không đủ để đáp ứng thu nhận trẻ theo nhu cầu của phụ huynh. Vì vậy trong những năm gần đây thành phố và ngành Giáo dục Đào tạo và các cấp chính quyền ở các địa phương đã khuyến khích, tạo điều kiện cho hệ thống các trường, lớp mầm non tư thục gia đình phát triển. Nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư xây dựng các trường mầm non tư thục có cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, tổ chức quản lý hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ có chất lượng, đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Tuy nhiên, còn nhiều nhóm, lớp mầm non tư thục tự phát, không ổn định; cơ sở vật chất phòng học, lớp học tận dụng phòng sinh hoạt của gia đình, người trông trẻ không có chuyên môn, không đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, không xin cấp phép hoạt động và để xảy ra các tai nạn, sự cố đối với trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên các địa phương, đơn vị thuộc huyện triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục. Đề nghị UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra, rà soát, nắm tình hình thực hiện việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân hoạt động không có giấy phép, không đảm bảo an toàn cho trẻ.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất kịp thời phát hiện những cơ sở trông giữ trẻ tư nhân tự phát và kiểm tra thường xuyên hoạt động các cơ sở giáo dục